

ประจำวันที่ 14-20 ธันวาคม 2559

พาณิชย์ เชื้อส่งออกข้าวปีนี้ทะลุเป้า 9.5 ล้านตัน เร่งจัดการข้าวในสต็อกสร้างความมั่นใจให้ตลาด ปี 60

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในภาพรวมขณะนี้แนวโน้มดีขึ้น โดยตั้งแต่เดือนม.ค.-14 ธ.ค.59 มีการยื่นขออนุญาตส่งออกข้าวแล้วประมาณ 9.3 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (146,191 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการส่งออกข้าวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 2% และคาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวในปี 2559 ทั้งปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ที่ปริมาณ 9.5 ล้านตัน

โดย 5 อันดับแรกของประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยสูงสุด คือ เบนิน, จีน, โกตดิวัวร์, แอฟริกาใต้ และ แคนเมอรูน ส่วนชนิดข้าวที่ส่งออกมากที่สุด คือ ข้าวขาว มีสัดส่วน 50% ของการส่งออกรวม ข้าวหอมมะลิไทยประมาณ 25% นอกนั้นเป็นข้าวเหนียว, ข้าวเหนียว และข้าวปทุมธานี โดยปีนี้ข้าวหอมมะลิมีสัดส่วนในการส่งออกเพิ่มจาก 1.5 ล้านตัน เป็นประมาณ 2 ล้านตัน เนื่องจากราคาสามารถแข่งขันได้

นางดวงพร กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ด้านราคามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาข้าวไทยขยับตัวสูงขึ้น และยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเจรจาราคากับ COFCO รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการส่งมอบข้าวแสนตันที่ 2 ในเดือน ม.ค.-ก.พ.60 ตามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ภายใต้ MOU ไทย-จีน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทยในปี 2560 เพราะมีตลาดรองรับตั้งแต่ต้นปี

สำหรับกรณีที่กระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับการนำข้าวจากสต็อกไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงานนั้น อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ทยอยระบายข้าวในสต็อกของรัฐทั้งเพื่อการบริโภคและระบายสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตามจังหวะและโอกาสที่ตลาดเอื้ออำนวย โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีแนวทางชัดเจนให้ระบายโดยไม่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดและราคาที่เกษตรกรจะได้รับ จนกระทั่งปัจจุบันรัฐบาลมีข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐประมาณ 8 ล้านตัน ในหลักการ นบข. เคยมีมติให้นำข้าวเสื่อมคุณภาพที่ไม่เหมาะสมกับการบริโภคทั่วไปเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมมาเป็นระยะ

อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐส่วนใหญ่เป็นข้าวที่มีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี บางส่วนเป็นข้าวที่ถูกตรวจพบว่าเสื่อมสภาพมาตั้งแต่แรก บางส่วนแม้จะได้นำออกมาประมูลแล้วแต่ก็ไม่สามารถขายได้เพราะไม่มีผู้ยื่นเสนอซื้อ หรือเสนอซื้อในราคาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งในการประมูลข้าว 23 ครั้งที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้นำข้าวออกประมูลถึง 17.38 ล้านตัน จำหน่ายได้ 8.48 ล้านตัน ส่วนที่เหลือยังขายไม่ได้เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ราคาและบางส่วนไม่มีผู้ยื่นเสนอซื้อดังกล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากข้อเท็จจริงข้างต้น ข้าวที่เหลืออยู่และมีอายุการเก็บเกิน 5 ปี จึงมีความเสื่อมสภาพลง และเป็นภาระที่ภาครัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและดอกเบี้ย ประกอบกับผลผลิตข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปริมาณมาก สต็อกข้าวที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการในตลาดจึงมี

ปริมาณมาก ข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐจึงเป็นภาระส่วนเกินที่กดทับตลาดและส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวและไม่เป็นผลดีต่อการค้าข้าวไทยในภาพรวม

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการพิจารณาถึงการนำข้าวเสื่อมคุณภาพไปเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงาน โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจะร่วมกันประมวลข้อมูลให้สถาบันที่เป็นหน่วยงานที่ นบข. มอบหมาย ทำการศึกษาวิธีการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม โดยจะยังคงยึดหลักการที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อราคาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่อุตสาหกรรมนั้นใช้อยู่ ซึ่งหากสามารถนำข้าวดังกล่าวออกกระบายสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้เพื่อการบริโภค โดยมีการศึกษาในรายละเอียดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใส รอบคอบ และรัดกุม ก็คาดว่าจะจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน ทั้งนี้ นบข. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการระบายข้าวในต้นเดือนมกราคม 2560 ต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ฉัตรชัย มอบหมายรมว.เกษตรฯ คนใหม่ ดูแลเรื่องข้าว แจงงานด่วนเร่งช่วยเหลือเกษตรกร-ยกระดับราคาสินค้า

น.ส.ชุติมา เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรอพบ รมว. เกษตรและสหกรณ์เพื่อออกไปประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกัน ซึ่งการเข้ามาทำงานในครั้งนีถือว่ามาทำงานในช่วงที่ดีมาก เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนแล้ว รวมถึงมีแผนการทำงานที่ชัดเจนด้วย ทั้งในปีนี้และในช่วง 5 ปีข้างหน้า รวมถึงแผนระยะยาวทุก 5 ปี จนครบ 20 ปี ซึ่งถือเป็นเส้นทางของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

"สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกร โดยต้องจัดอันดับเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดแล้วเข้าไปช่วยจัดการสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น โดยจะมีทั้งข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกันทำงานและพร้อมลุยงานไปด้วยกัน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวมองว่าจะทำอะไรให้สามารถยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น เพราะว่าการทำมาค้าขายทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ เพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งก็ตรงกับยุทธศาสตร์ของการทำงานในปีนี้ รวมถึงต้องคำนึงในเรื่องของประสิทธิภาพ ถ้ามาตรฐานดี คุณภาพดี ราคาก็จะสามารถแข่งขันตลาดอื่นๆ ได้" น.ส.ชุติมา กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้รมว.เกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องข้าว เพราะสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องมาศึกษางานใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งยังคงเคยเป็นเลขาฯ คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) และมีความเข้าใจในระบบการบริหารข้าวอยู่แล้ว รวมถึงยังได้ร่วมกันทำยุทธศาสตร์ข้าวครบวงจรด้วย จึงสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ด้วย

"ปัจจัยสำคัญให้การทำงาน คือ การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานในยุคนี้ จึงมั่นใจในการทำงานร่วมกัน และจะมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยทำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี และช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้สำเร็จต่อไป" รมว.เกษตรฯ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

มันใจส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 9.5 ล้านตันตามเป้า

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกข้าว ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้มีปริมาณรวมกว่า 8.6 ล้านตัน และในช่วงเดือนธันวาคมจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาด เอเชีย แอฟริกา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกมา โดยประเมินว่าในเดือนนี้จะสามารถส่งออกข้าวได้กว่า 8 - 9 แสนตัน ซึ่งจะทำให้การส่งออกข้าวในปีนี้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มีมูลค่า 1.56 แสนล้านบาท

ขณะที่ภาพรวมการส่งออกในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับปีนี้ ที่ 9.5 ล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 1.6 แสนล้านบาท โดยมองว่าราคาข้าวในปีหน้าจะได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งจะหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เกษตร รวมถึงราคาข้าวสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ประมาณร้อยละ 10 - 15 โดยราคาข้าวขาว 5% มีโอกาสปรับขึ้นแตะ 400 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 370 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่จะไม่ปรับขึ้นถึง 450 - 500 เหรียญสหรัฐ/ตัน รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอีกจากนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดช่วงปีหน้ายังคงรุนแรง โดยเฉพาะตลาดคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และจีน ที่จะมีปริมาณผลผลิตข้าวออกมาจำนวนมาก และอาจทำให้ราคาข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ไม่มากนัก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"นบข." นัด "บักตู" ถกระบายข้าวสต็อก 9 ล.แบ่งครึ่งทำเอทานอล

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนมกราคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทางกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเสนอแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปี 2560 ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 8-9 ล้านตัน

โดยสัดส่วนประมาณ 50% เป็นข้าวที่สามารถนำมาระบายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม หรือเพื่อการบริโภคได้ ในส่วนนี้จะใช้วิธีการระบายรูปแบบเดิม คือการประมูล ส่วนอีก 50% เป็นข้าวที่มีสภาพเสื่อมต้องเปิดระบายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น ที่ประชุมจะมีการหารือถึงแนวทางการจำหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอล ให้กับกระทรวงพลังงานที่เสนอซื้อมาประมาณ 4 ล้านตัน

"ขณะที่กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือกันในระดับนโยบายถึงความเป็นไปได้ในการระบายข้าวสารในสต็อกที่เสื่อมคุณภาพเพื่อใช้ผลิตเอทานอลแต่ทางกระทรวงพลังงานจะต้องไปตรวจสอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้จะดำเนินการซื้อตรง หรือจำเป็นต้องประมูลหรือไม่ และระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าไร เพราะก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์เคยประมูลข้าวเสื่อมขายให้กับอุตสาหกรรมเอทานอล ส่วนใหญ่เสนอซื้อเข้ามาในราคาต่ากิโลกรัมละประมาณ 2-3 บาท จึงไม่ได้พิจารณาขาย"

แหล่งข่าวจากวงการค้าเอทานอลกล่าวว่า ที่ผ่านมาเอกชนเสนอราคาประมูลข้าวเสื่อม เพื่อนำไปผลิตเอทานอลในราคาต่ำ กก.ละ 2-3 บาท เพราะกรมขายตามสภาพ ทางบริษัทไม่รู้ว่าคุณภาพข้าวเสื่อมในแต่ละโกดังเป็นอย่างไร มีข้าวจริงหรือไม่ และตามสภาพนั้นมีแฉ่งมากหรือน้อย หากแฉ่งน้อยต้องใช้ข้าวปริมาณมากจะมีต้นทุนสูง ซึ่งจะต้องไปแข่งขันราคากับเอทานอลที่ผลิตจากมันเส้น ซึ่งมีต้นทุนต่ำ เช่น ปัจจุบันซื้อหัวมันสดราคา กก.ละ 2 บาท

ผลิตมันเส้น กก.ละ 5.50 บาท คิดเป็นราคาเอทานอลลิตรละ 23-24 บาท ฉะนั้น ราคาข้าวที่จะขายต้องใกล้เคียงกับราคาหัวมันสดจึงจะสามารถผลิตได้

ทั้งนี้ โดยปกติไทยผลิตเอทานอลจากโมลาส (กากน้ำตาล) เป็นหลักสัดส่วน 60-65% จากปริมาณเอทานอลทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 35-40% ผลิตจากมันเส้นเพราะปริมาณโมลาส (กากน้ำตาล) แต่แต่ละปีไม่เพียงพอจึงต้องใช้มันเส้นมาช่วย

"ปีนี้นั้ต้นทุนราคาโมลาสขยับขึ้นถึง กก.ละ 5 บาท ทำให้ราคาเอทานอลจากโมลาสต้องขายสูงถึงลิตรละ 24-25 บาท เป็นไปตามราคาอ้อยในตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานจึงหารือถึงแนวทางนี้ เพื่อลดต้นทุนเอทานอลและระบายข้าวเก่าด้วย หาก นบข.อนุมัติขายข้าวให้กระทรวงพลังงานจริง ก็ต้องดูว่า 1) กระทรวงพลังงานจะซื้อเองหรือให้ ปตท.ไปช่วยซื้อแล้วมาจ้างผู้ประกอบการเอทานอลดำเนินการผลิตก็จะไม่กระทบกับเอทานอลในระบบ แต่ต้องมาดูเงื่อนไขว่าจะให้ค่าจ้างและกำไรเท่าไร คู่ค้าหรือไม่ถ้าต้องไปแข่งกับมันสำปะหลัง 2) กระทรวงพาณิชย์มีกลไกอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ข้าวเหล่านี้ถูกนำกลับมาเวียนขายในระบบกระทบราคาข้าวในตลาดและ 3) การระบายข้าวเสื่อมอาจจะไปกระทบราคาราคมันสำปะหลังปี 2559/2560 ที่กำลังออกสู่ตลาดหรือไม่"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"อภิรตี"พบผู้นำเข้าจีนร้องขอให้ช่วยควบคุมดูแลคุณภาพข้าวไทย

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างการเดินทางเยือนมณฑลกวางตุ้ง เขตหนานไห่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาว่า จากการหารือกับผู้นำเข้าข้าวและผู้ประกอบการตลาดค้าส่งข้าวในประเทศจีน 4 ราย ในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งนำเข้าข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ทำให้พบว่าการนำเข้าข้าวจากไทยลดลงเป็นอย่างมาก จากเดิมเคยนำเข้าข้าวจากไทย 90% เนื่องจากนโยบายรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมาทำราคาข้าวไทยสูงแข่งขันได้ยาก แต่ปัจจุบันไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าว และส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตข้าวให้มากขึ้น พร้อมทั้งคงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออกและแข่งขันในตลาดโลก จึงทำให้มั่นใจว่าจะขยายตลาดส่งออกข้าวในจีน ในปี 2560 ให้ได้เพิ่มขึ้น 10% และขยายตัวให้ได้ทุกปี

"ที่ผ่านมาผู้นำเข้าข้าวจีนพบปัญหาการแข่งขัน และการปลอมปนแล้วขายภายในประเทศ ดังนั้นจึงต้องการให้ฝ่ายไทยเข้ามาดูแลคุณภาพข้าวไทยในจีนมากขึ้น ไทยมีการควบคุมคุณภาพข้าวโดยกรมการค้าต่างประเทศ และผู้ส่งออกข้าวไทยทุกคนก็มีมาตรฐานการส่งออกข้าวทุกบริษัท และข้าวไทยยังได้รับรางวัลมาตรฐานข้าวที่ดีที่สุดในโลก ทำให้ได้รับการยอมรับผู้บริโภคและตลาดข้าวจากทั่วโลก ส่วนการควบคุมมาตรฐานภายในประเทศจีนนั้น ขอให้ผู้นำเข้าข้าวจีนรวมกลุ่ม เป็นชมรม เพื่อสร้างพลังในการสร้างและควบคุมมาตรฐานข้าวไทยในจีน และเปิดกว้างกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับผู้ส่งออกไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและข้อตกลงในเรื่องคุณภาพ เพราะการสร้างจรรยาบรรณก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคของผู้นำเข้า และการทำตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สูงขึ้น ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ตลาดขยายตัว"

พร้อมกันนี้ เตรียมแนะนำแนวคิดจัดตั้งตลาดกลางค้าส่งข้าวสารครั้งนี้ ไปหารือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ผู้ส่งออก โรงสี เกษตรกรถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการทั้งเรื่องระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า ระบบชำระเงินการลงทุน ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันไทยมีเฉพาะตลาดค้าส่งข้าวเปลือก หากมีตลาดค้าส่งข้าวสารจะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออก แต่เกษตรกรก็จะสามารถซื้อ

ขายข้าวได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้จำเป็นต้องได้มีการรับรองมาตรฐานของข้าวโดยไม่ต้องเปิดถุงก็สามารถทำการซื้อขายข้าวได้ด้วย

สำหรับการส่งข้าวสารให้กับรัฐบาลตามคำสั่งซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล(GtoG)ได้ส่งมอบสัญญาที่ 2 ลอตแรกปริมาณ 1 แสนตันครบแล้ว คาดว่าจะส่งมอบข้าวลอตต่อไป 1 แสนตัน ได้ในเดือนมกราคม 2560

Mr. Zhao Qi Peng ผู้จัดการใหญ่ บริษัท Guangtie Sanyanqiao Grain Goods Yard Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้บริหารตลาด Sanyanqiao Grain and Oil Wholesale Market ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งข้าวสาร 1 ใน 3 ของจีน กล่าวว่า ตลาดนี้ขายให้กับผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ส่วนใหญ่ข้าวสารที่ขายมีทั้งข้าวที่ผลิตได้ภายในประเทศ และนำเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยนำเข้าอันดับ 1 จากเวียดนาม อันดับ 2 ปากีสถาน อันดับ 3 ไทย และอันดับ 4 ลาว ซึ่งข้าวที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ โดยผู้บริโภคยังคงเป็นตลาดระดับล่างชอบข้าวที่มีราคาถูก ดังนั้น ข้าวจากเวียดนามจึงเป็นที่นิยมเพราะราคาถูก ขณะที่ข้าวไทยยังมีราคาสูงกว่าเช่น ข้าวไทยครึ่งกิโลกรัมราคา 5 หยวน ข้าวจีนอยู่ที่ 2 หยวน หากไทยจะแข่งขันข้าวในจีนก็อาจต้องเน้นทำตลาดข้าวขาวให้มากขึ้น เพราะชาวจีนชอบ นอกจากนี้ หากไทยทำตลาดค้าข้าวสารก็เป็นโอกาสดีที่จะนำคณะผู้นำเข้าจีนไปเจรจาซื้อขายข้าวได้มากขึ้น

สำหรับตลาดแห่งนี้เป็นของเอกชนลงทุนเช่าพื้นที่ของภาครัฐนำเข้าตามโควตาที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลภายในตลาดมีผู้ค้า 60 บริษัท กว่า 500 คูหา มีสินค้าข้าวเป็นหลัก จำหน่ายเพื่อกระจายออกไปในมณฑลใกล้เคียง ทั้งทางรถ รถไฟ เป็นต้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา-ขยับสูงขึ้น หลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้อนุมัติโควตานำเข้าข้าวให้แก่เอกชนสามารถนำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้ ซึ่งมีผู้ยื่นขอโควตานำเข้าข้าวเวียดนามจำนวน 294,020 ตัน ขณะที่สภาพอากาศในช่วงนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวข้าวทำให้อุปทานข้าวมีจำกัด จึงส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ขึ้นมาอยู่ที่ 338-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอปี จากระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามลดลงอย่างหนักและระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 เวียดนามส่งออกข้าวไปทั้งสิ้น 4.5 ล้านตัน ทำรายได้ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าปริมาณลดลง 26% และรายได้ลดลง 22%

รายงานการประเมินของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทพบว่า ปริมาณการส่งออกข้าวของปีนี้ มีอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 ขณะที่บริษัทส่งออกส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้า และมีแนวโน้มที่ประเทศจะส่งออกข้าวไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 5.7 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงต่ำกว่าปีก่อนที่ส่งออกข้าวไป 6.5 ล้านตัน โดยยอดส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 409,000 ตัน แต่ในช่วงใกล้สิ้นปี ยอดการส่งออกลดลงเหลือเพียงประมาณ 300,000-320,000 ตัน ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน

นอกจากนั้น ประเทศกำลังเสียตลาดสำคัญ โดยเฉพาะการส่งออกข้าวไปจีน ที่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ 1.6 ล้านตัน ทำรายได้ราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พบว่าปริมาณลดลง 400,000

ตัน และรายได้ลดลง 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากปีก่อน ในช่วงเวลาเดียวกัน การส่งออกข้าวไปยังตลาดฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้น 350,000 ตัน ทำรายได้ที่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีต่อปีแล้วลดลง 600,000 ตัน และ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากตลาดข้าวของเวียดนามหลายแห่ง ได้ดำเนินการจัดการอย่างเข้มงวดกับกิจกรรมการนำเข้า-ส่งออก ขณะที่เวียดนามกำลังเสียเปรียบด้านราคาในตลาดของฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกานา

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเก็นเธอ (Can Tho University) กล่าวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า เวียดนามจำเป็นต้องปฏิรูปภาคส่วนข้าวทั้งหมด ที่รวมทั้งการปรับปรุงการผลิต คุณภาพข้าว และเครือข่ายจัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 378,880 ตัน เพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 517,585 ตัน ในกันยายน 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 55.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 849,383 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนตุลาคม 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 264,148 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 72,954 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 5,875 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 11,641 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 24,262 ตัน ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 46,115 ข้าวขาว 15% จำนวน 29,942 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 18,486 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 105,027 ตัน ข้าวเหนียว 104,701 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 74,609 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *MGR Online*

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 58,168 ตัน ลดลง 3.08% เมื่อเทียบกับจำนวน 60,016 ตัน ในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 19.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,748 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวประมาณ 479,689 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 11 เดือนแรก ได้แก่ ประเทศจีน 107,091 ตัน ฝรั่งเศส 70,271 ตัน โปแลนด์ 60,073 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,510 ตัน มาเลเซีย 33,582 ตัน สหราชอาณาจักร 18,092 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (เมษายน-พฤศจิกายน) ของปีงบประมาณ 2016/17 (เมษายน-มีนาคม) เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 670,000 ตัน

คณะกรรมการข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า จากการที่ค่าเงินจ๊าตอ่อนค่าลงได้ช่วยให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปและแอฟริกาเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละ 60,000 ตัน และคาดว่าจะในปีการส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกาจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ได้อนุมัติโควตานำเข้าข้าวให้แก่เอกชนจำนวนรวม 641,080 ตัน จากประเทศไทย เวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย ซึ่งต่ำกว่าปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ที่ 805,200 ตัน โดยจะต้องนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ NFA ได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรนำเข้าข้าวจากประเทศไทยจำนวน 284,780 ตัน เวียดนาม 294,020 ตัน ปากีสถาน 56,140 ตัน และอินเดีย 6,140 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีจำนวนประมาณ 3.3 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 97 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,560 ตัน) มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 44.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.286 ล้านตันในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 6.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.107 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.546 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.708 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 16.53% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 16 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 79.56% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ประมาณ 7.49%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.079 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.882 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32.67% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ประมาณ 36.92% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.677 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.517 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 50.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 49 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ประมาณ 69.32%

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 286,600 ตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับปริมาณ 282,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 168,000 ตัน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อ

เทียบกับ 158,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,700 ตัน ข้าวหอม 148,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 58.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 56.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 82,500 ตัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับ 89,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 72,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,000 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.8%) จีนประมาณ 17,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 7,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.6%) กัมพูชาประมาณ 4,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.5%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 มีปริมาณ 14,089 ตัน เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,661 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 11,392 ตัน จีนจำนวน 742 ตัน สหรัฐฯจำนวน 716 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 ทั้งหมดรวม 11,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,500 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา อ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) เป็นต้น
ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

จีน

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพข้าวน้ำเค็มอู่ฮั่น เปิดเผยว่า ข้าวสายพันธุ์ใหม่ชื่อไหเต๋า 86 ที่สามารถเติบโตได้ในแถบชายทะเลและดินเค็ม ได้รับการเพาะปลูกและประสบความสำเร็จดีในเมืองอู่ฮั่นของมณฑลหูเป่ย์ โดยทำให้มีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 2,250 ก.ก.ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่ ข้าวพันธุ์ไหเต๋า 86 ใช้เวลาพัฒนานานกว่า 30 ปีจนสามารถต้านทานน้ำเค็มและน้ำท่วมได้ โดยสามารถเติบโตได้ในน้ำเค็มที่มีค่า PH ต่ำกว่า 9.3 และในน้ำที่มีค่าความเค็มต่ำกว่า 6 ส่วนในพันส่วน

นอกจากนี้ยังมีการทดลองปลูกข้าวพันธุ์นี้ในอีกพื้นที่อีก 2,500 ไร่ในมณฑลกว๋างตุ้ง ซานตง และจี๋หลิน และคาดว่าจะได้ผลผลิตเกิน 4,166 ไร่ในปี 2560 นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมจีน เปิดเผยว่า หลังใช้ความพยายาม 3 ปีคาดว่าจะขยายการเพาะปลูกข้าวพันธุ์นี้ให้ครอบคลุม 0.8% ของพื้นที่น้ำเค็มและน้ำค้าง และอีก 0.8% ของชายฝั่งทะเล ทำให้คาดว่าจะสามารถสร้างผลผลิตได้สูง 4,500 ก.ก.ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ทางการรายงานว่าการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง (winter/Rabi rice) ในปีการผลิต 2016/17 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ณ วันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 5.275 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่าการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 303,309 ตัน ลดลงประมาณ 0.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 303,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 20,587 ตัน ลดลงประมาณ 6.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,131 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 282,722 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 281,588 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,244 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 62,755 ตัน ฝรั่งเศส 53,371 ตัน เนเธอร์แลนด์ 44,472 ตัน โปแลนด์ 25,402 ตัน โปรตุเกส 22,114 ตัน เบลเยียม 15,462 ตัน เยอรมนี 14,399 ตัน อิตาลี 17,932 ตัน สเปน 10,772 ตัน สวีเดน 8,475 ตัน สาธารณรัฐเชค 8,049 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-13 ธันวาคม 2559 มีการส่งออก 64,344 ตัน ลดลง 0.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 64,690 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 50,552 ตัน ลดลงประมาณ 8.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 55,028 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 13,792 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 42.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,662 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,363 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-6 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 26,616 ตัน โปรตุเกส 10,145 ตัน สเปน 8,785 ตัน กรีซ 7,680 ตัน บัลแกเรีย 5,169 ตัน สหราชอาณาจักร 1,227 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*